



**CONFIDENTIAL**

Fairfax County Public Schools  
**IEP Notice - Initial/Annual**

VIETNAMESE

NGÀY: \_\_\_\_\_

V/V: \_\_\_\_\_

TRƯỜNG: \_\_\_\_\_

SỐ ID HỌC SINH: \_\_\_\_\_

Thưa \_\_\_\_\_,

Đạo Luật Giáo Dục cho Cá Nhân Khiếm Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)), như đã được tu sửa, và các điều lệ chi phối những chương trình giáo dục đặc biệt ở Virginia nêu rõ là một chương trình giáo dục cá nhân hóa (Individualized Education Program (IEP)) phải được lập bằng văn bản cho tất cả mọi học sinh tiếp nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt. IEP là một mô tả bằng văn bản của giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan mà con em sẽ có được trong năm. Luật ghi rõ chương trình IEP phải được triển khai bởi một toán bao gồm phụ huynh và nhân viên trường phù hợp.

Thư này là để xác nhận buổi họp IEP của con em được ấn định vào (date), \_\_\_\_\_ lúc (time) \_\_\_\_\_, tại (location) \_\_\_\_\_

Mục đích của buổi họp này là để triển khai:

IEP khởi đầu  phần thêm vào IEP  IEP hằng năm  Phần khác \_\_\_\_\_

Ban điều hành trường mà sẽ có mặt tại buổi họp này bao gồm:

hiệu trưởng hay người được ủy nhiệm  giáo viên giáo dục đặc biệt  giáo viên giáo dục tổng quát  \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

Một thành viên của toán IEP có thể vắng mặt trong buổi họp IEP, trọn hay một phần, nếu quý vị đồng thuận. Tất cả các thành viên nêu trên, nếu thích hợp, đã đóng góp ý trong việc triển khai bản thảo IEP, có thể sẵn có cho quý vị nếu yêu cầu.

Các cá nhân nào khác có hiểu biết hay chuyên môn đặc biệt về con em có thể tham dự buổi họp tùy nghi quý vị hay trường. Việc xác định hiểu biết hay chuyên môn đặc biệt sẽ là do bên mời cá nhân đến dự.

Nếu con em ở tuổi học vườn trẻ/mầm non hiện có một kế hoạch về các dịch vụ gia đình cá nhân hóa (individualized family services plan (IFSP)), một điều phối viên hay đại diện của hệ thống Phần C có thể được mời, theo sự yêu cầu của quý vị, tham dự buổi họp IEP khởi đầu để trợ giúp sự chuyển tiếp cho các dịch vụ được suôn sẻ.

Nếu con em quý vị từ 14 tuổi hay lớn hơn (hay nhỏ hơn nếu được toán IEP xác định thích hợp), có một mục đích thêm khác của buổi họp để xem xét một kế hoạch chuyển tiếp. Con em sẽ được mời và cần tham dự. Nếu thích hợp, (các) một đại diện của một hay nhiều cơ quan sẽ được mời đến dự, với sự cho phép của quý vị.

Bất cứ những điều gì thắc mắc quý vị có thể có liên quan đến chương trình của con em sẽ được bàn thảo tại buổi họp IEP. Nếu đây là buổi họp IEP khởi đầu hay hằng năm, những bản sao *Quyền Lợi Giáo Dục Đặc Biệt của Gia Đình Quý Vị (Thông báo về các Bảo Vệ Thủ Tục Tố Tụng Virginia), Chương Trình Buổi Họp IEP dành cho Phụ Huynh*, và một biểu mẫu *Chi Tiết dành cho Phụ Huynh về IEP* được kèm theo thư báo này để quý vị tham khảo. Nếu quý vị có những điều gì thắc mắc hay muốn được giúp để hiểu biết về các điều khoản của những bảo vệ thủ tục tố tụng này, xin liên lạc văn phòng Theo Đúng Thủ Tục Tố Tụng và Điều Kiện Cần Hội Đủ tại 571-423-4470. Các bản sao của tài liệu này có sẵn thêm tại trường hay trực-tuyến tại <https://www.fcps.edu/academics/special-education/forms>.

Nếu quý vị muốn có các thông tin chi tiết trước buổi họp, hay nếu tôi có thể trợ giúp gì thêm, xin hãy liên lạc với tôi tại \_\_\_\_\_,

Trân Trọng,

Đính kèm

*Thông tin trong hồ sơ học bạ của học sinh thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax chỉ được phổ biến với điều kiện người nhận hồ sơ đồng ý không cho phép bất cứ người nào khác được khai thác thông tin này mà không có giấy thỏa thuận của phụ huynh hay học sinh đủ quyền.*